





# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

19 สิงหาคม 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> <b>นโยบาย</b></p> <p><b>30 บาทรักษาทุกที่</b></p> <p><b>1. เตรียมสายด่วน สปสช.</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (เดลินิวส์, มติชน) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, ประชาไท, TNN, hfocus, headtopics, thebangkokinsight)  - นพ.เจตน์ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. เผยตามที่รัฐบาลได้เตรียมประกาศคิกออฟ โครงการ 30 บาทรักษาทุกที่ กรุงเทพมหานคร "30 บาทรักษาทุกที่ เพื่อคนไทยสุขภาพดีถ้วนหน้า" วันที่ 26 ส.ค.นี้ สปสช.ได้เตรียมระบบสายด่วน สปสช. 1330 กด 6 เป็นการเฉพาะสำหรับประชาชนที่ต้องสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือติดขัดในการเข้ารับบริการ</p> <p><b>2. การจัดการบริการพาหนะรับส่งผู้ทุพพลภาพ</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. แนวหน้า  - นพ.เจตน์ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. เผย บอร์ด สปสช. มีมติเห็นชอบร่างข้อเสนอการจัดการบริการพาหนะรับส่ง ผู้ทุพพลภาพ เพื่อเข้ารับบริการสาธารณสุขในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ใน 3 กลุ่ม คือ 1.คนพิการ ที่ได้ขึ้นทะเบียนคนพิการแล้ว 2.ผู้สูงอายุที่จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือ และ 3.ผู้ป่วยที่มีความยากลำบากในการไปรับบริการสาธารณสุขด้วยตนเอง เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนให้กับ อปท. ในการจัดทำค.บ.บริการรับส่งผู้ทุพพลภาพจากบ้าน ไป-กลับ รพ.โดยใช้งบ อปท.</p> <p><b>3. นายกฯ พร้อมเดินทางนโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (ไทยโพสต์, ข่าวสด) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, ข่าวสด, กรุงเทพธุรกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, ผจก., เดลินิวส์, สยามรัฐ, บ้านเมือง, สวพ.91, การเงินธนาคารออนไลน์, plewseengern, pptv, sondhitalk, news1live, amarin, prachathai, headtopics, mcot, hfocus, thebangkokinsight, thestandard, brighttv, voicetv, newstv, INN)  - น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกฯ เผยเตรียมแถลงนโยบายต่อรัฐสภา ก.ย.นี้ รวมถึงเดินทาง 4 นโยบายหลัก ประกอบด้วย 1.นโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ 2.นโยบายการปราบปรามยาเสพติด “ปราบปราม รักษา ฟันฟู ดูแล” 3.นโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ และ 4.นโยบายซอฟต์แวร์พร้อมสานต่อนโยบายที่รัฐบาลเศรษฐา เริ่มต้นไว้แต่ยังดำเนินการไม่สำเร็จ ได้แก่ 1.นโยบายดิจิทัลวอลเล็ต 2.นโยบายแลนด์บริดจ์ และ 3.นโยบายธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจร</p>	
<p> <b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b></p>	
<p><b>ยกระดับไทยสู่ศูนย์กลางการแพทย์</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, thansettakij, businessownertv, smmagonline)  - นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รมว.อว. ร่วมเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "การสนับสนุนการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการทางการแพทย์ที่ผลิตในประเทศ" ระหว่าง สปสช. และ สกสว. เป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาระบบการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศ สู่การเป็นศูนย์กลางด้านการแพทย์และสุขภาพ ซึ่งเป็นหนึ่งในวิสัยทัศน์ IGNITE Thailand ที่จะช่วยขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่อนาคตที่ยั่งยืน โดยเชื่อมั่นว่าจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถด้านการให้บริการทางการแพทย์ ลดภาระทางการเงินของภาครัฐและประชาชนในการเข้าถึงบริการสุขภาพที่ได้มาตรฐาน ช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมทางการแพทย์และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เพิ่มโอกาสในการขยายตลาดผลิตภัณฑ์และบริการทางการแพทย์ของประเทศ ลดการพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศ และสร้างงานและรายได้ให้กับคนไทย</p>	
<p><b>ฝีดาษวานร (Mpox)</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.มติชน</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรมควบคุมโรค เผย WHO ประกาศยกระดับการเฝ้าระวังโรคฝีดาษวานร ให้เป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข หลังมีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มอย่างต่อเนื่องในแอฟริกา ซึ่งเป็นสายพันธุ์ย่อย Clade 1b ล่าสุดประเทศสวีเดนได้แถลงพบผู้ป่วยสายพันธุ์ย่อย Clade 1b นั้น ไม่อยากให้ประชาชนตระหนกจนเกินไปเพราะไทยมีด้านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศในสนามบินทุกแห่ง กรณีเดินทางเข้ามาจากกลุ่มประเทศแอฟริกา โดยเฉพาะด็อาร์ คองโก จะมีการตรวจสอบและให้มารายงานตัวกับ จนท.เพื่อดูแลว่ามีอาการหรือไม่ และยังไม่จำเป็นต้องกักตัว เพราะไทยไม่ได้ประกาศให้เป็นโรคติดต่ออันตราย</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ผจก., ศูนย์ข่าวแอฟริกา, thebangkokinsight, thekey.news, headtopics, pptv, thaipbs, chieffocus, js100, sondhitalk, news1live)</p> <p>- ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ โปสต์กั่วงวลถึงโรคฝีดาษวานรที่ WHO ประกาศเป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ การเฝ้าระวังตรวจสายพันธุ์ฝีดาษวานรในประเทศไทยมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะถ้าเป็น Clade 1b หรือสายพันธุ์ที่มาจากแอฟริกา จะเป็นสายพันธุ์ที่น่ากังวลและต้องเฝ้าระวังติดตามไม่ให้แพร่กระจายได้ ถ้าพบสายพันธุ์นี้ วัคซีนจะมีความสำคัญในการป้องกัน โดยเฉพาะในกลุ่มเปราะบาง วัคซีนยังมีราคาแพงมากๆ อาจต้องศึกษาการลดขนาดวัคซีนเช่นการให้ในผิวหนังอย่างเร่งด่วน</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (thaipbs, thebangkokinsight, headtopics, ch7)</p> <p>- นพ.อนันต์ จงแก้ววัฒนา เผยไวรัส Mpox ที่กำลังเป็นที่สนใจในขณะนี้เป็นคนละสายพันธุ์กับที่ระบาดในหลายประเทศเมื่อ 2 ปีก่อนซึ่งเป็น Clade II แต่ตัวที่กำลังเป็นที่จับตามองเป็นสายพันธุ์ Clade Ib ซึ่งเป็นกลุ่มย่อยในกลุ่ม Clade I ประเทศสวีเดนเป็นที่แรกที่ประกาศพบผู้ป่วย mpox Clade I ในประเทศ เป็นคนแรกนอกทวีปแอฟริกา ชาวนี้สร้างความ panicพอสมควร แต่บทเรียนจากการระบาดของ Clade II เมื่อ 2 ปีก่อน บอกว่าคงเกิดขึ้นไม่เร็วก็ช้า แต่การรับมือต้องไวและมีประสิทธิภาพ</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (TNN, pptv)</p> <p>- ศูนย์จีโนมฯ ม.มหิดล เผยเอนไซม์ เอโพเบค-สาม (APOBEC3) ในร่างกายมนุษย์ มีบทบาทสำคัญในการเร่งการกลายพันธุ์ของไวรัสฝีดาษลิงในระดับจีโนม ส่งผลให้เกิดการแพร่ระบาดทั่วโลกในปี 2565 นอกจากนี้ ยังอาจนำไปสู่การระบาดครั้งใหม่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกในปี 2567 ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะลุกลามเป็นการระบาดระดับโลกในอนาคตอันใกล้</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.แนวหน้า, เว็บไซต์ (แนวหน้า, mcof)</p> <p>- แอฟริกาพบผู้ติดเชื้อฝีดาษวานรพุ่ง ทั้งยังระบาดนอกภูมิภาคแอฟริกา ทั้งในสวีเดน และปากีสถาน</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์</p> <p>- ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งยุโรป (ECDC) ประกาศยกระดับความเสี่ยงโรคฝีดาษวานร คาดจะพบผู้ป่วยสายพันธุ์ Clade 1b จากต่างประเทศเพิ่มขึ้นในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า</p>	
<p><b>โรคระบบทางเดินหายใจ</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- นพ.วีรวัฒน์ มโนสุทธิ นพ.ทรงคุณวุฒิ โฆษกกรมควบคุมโรค เผยโรคระบบทางเดินหายใจที่พบมากในช่วงฤดูฝน อย่างโรคโควิด 19 และโรคไข้หวัดใหญ่ ยังต้องระวัง แม้แนวโน้มผู้ป่วยรายใหม่เริ่มลด แต่ยังพบมากในเด็กและผู้สูงอายุ ทั้งนี้ วัคซีนโควิดไม่ฟรี ต้องจ่ายเอง เว้นกลุ่มเสี่ยงที่จำเป็นขึ้นกับดุลยพินิจแพทย์ ส่วนวัคซีนหวัดใหญ่กลุ่มเสี่ยงรับฟรี ถึงเดือน.ส.ค.นี้ หากไม่ได้แจ้ง สสจ.ทุกแห่ง หรือสายด่วนกรมฯ 1422</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, เดลินิวส์)</p> <p>- กรมควบคุมโรค รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 รายสัปดาห์ วันที่ 11-17 ส.ค. 67 มีผู้ติดเชื้อรายใหม่รักษาใน รพ. 435 ราย เฉลี่ยวันละ 62 ราย ผู้เสียชีวิตรายใหม่ 1 ราย ผู้ป่วยปอดอักเสบ 295 ราย และผู้ป่วยใส่เครื่องช่วยหายใจ 122 ราย</p>	
<p><b>ร่วมจ่ายสมทบค่าบริการบัตรทอง</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- นายนิมิตร เทียนอุดม กรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กล่าวถึงกรณี Uhosnet และชมรมรพ.ศูนย์/รพ.ทั่วไปยื่นหนังสือเพื่อขอความช่วยเหลือกรณีการจัดสรรงบประมาณเหมาจ่ายเพื่อบริการประชาชน ให้ผู้ป่วยบัตรทองสามารถจ่าย</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>เพิ่มการรับบริการ ว่า ไม่ควรมีการร่วมจ่ายเกินกว่าที่ คกก.กำหนด ไว้เพียงค่าธรรมเนียม 30 บาท ไม่มีการร่วมจ่ายในระหว่างหรือใช้บริการเกินกว่านี้ ซึ่งรพ.ในสังกัด สธ., รพ.ในพื้นที่ห่างไกล รวมถึงรพ.ในสังกัด ม. มีงบประมาณสนับสนุนอยู่ ไม่ควรคิดเรื่องกำไรขาดทุน แต่ควรคิดเรื่องการบริหาร รพ.ในต้นทุนที่มีอยู่ได้อย่างไร เพราะบริการสาธารณสุขเป็นบริการพื้นฐาน เป็นรัฐสวัสดิการที่รัฐต้องจัดให้ประชาชน พร้อมย้ำหากต้องจ่ายค่ารักษาสมทบเพิ่มขึ้นเกิดการเหลื่อมล้ำ รวมทั้งแนะนำให้ใช้ในบัญชียาหลักๆ ก่อน เพราะผ่านการพิจารณาแล้วว่าประสิทธิภาพในการรักษาที่ดีและมีความสมเหตุสมผลของราคา</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เพจ Dr.Dark</p> <p>- โพสต์แสดงความเห็นต่อข่าวเว็บไซต์ hfocus กรณี นายนิมิตร เทียนอุดม กรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ คำนวณร่วมจ่าย ผู้ป่วยไม่ควรจ่ายเกิน 30 บาท โดยรพ.ควรบริหารในต้นทุนที่มีอยู่ ว่า บอร์ด สปสช. บอกรพ.บริหารต้นทุนไม่ดี รักษา 100 จ่าย 20-30 ลองมาบริหารสิ ตั้งรพ.เองเลย</p>	
<p><b>ใช้หวัดนก</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ผจก., news1live, sondhitalk)</p> <p>- ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ผอ.ใช้หวัดนกแบบรุนแรง HPAI กำลังระบาดในสหรัฐฯ และพบการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมซึ่งคาดว่าเกิดจากการปรับตัวของเชื้อให้เข้ากับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมให้ดีขึ้น ขณะที่ WHO ให้สหรัฐฯ เตรียมวัคซีนไว้หลายร้อยล้านโดส อังกฤษ 40 ล้านโดส ส่วนในฟินแลนด์เริ่มฉีดวัคซีนใช้หวัดนกแก่ผู้ทำงานใกล้ชิดกับสัตว์ และมีรายงานการใช้วัคซีน mRNA ด้วย ทั้งที่วัคซีนนี้ใช้กับโควิดยังต้องได้รับการตรวจสอบ</p>	
<p><b>ม.มหิตล-สธ.ร่วมวิจัยระบาดวิทยา</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. แนวหน้า เว็บไซต์ (แนวหน้า, hfocus)</p> <p>- รศ.ดร.มธุรส ทิพย์มงคลกุล รองผอ.ฝ่ายวิจัยและวิชาการ และอาจารย์ประจำกลุ่มสาขาวิชาพัฒนาสุขภาพ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ม.มหิตล เผย ม.มหิตล ร่วมกับ ผู้ทรงคุณวุฒิ สธ. วิจัยความชุก และปัจจัยเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจในผู้ติดเชื้อ HIV ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ด้วยวิธีการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ จนค้นพบว่า ผู้ติดเชื้อ HIV มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ จากเชื้อไวรัส HIV ส่งผลต่อการอักเสบของหลอดเลือด โดยก้าวต่อไปทีมวิจัยพร้อมศึกษาปัจจัยสำคัญในผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีความเสี่ยงต่อโรค NCDs เพื่อคุมเข้มความชุกและอุบัติการณ์ของภาวะโรคร่วม ของ HIV และ NCDs พร้อมขยายผลสู่เชิงนโยบาย เพื่อให้สามารถออกแบบการจัดการบริการแบบองค์รวมต่อไป</p>	
<p><b>ภัยคุกคามโรงงานยาไทยจากมาตรฐาน GMP PIC/S</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ผจก., news1live, sondhitalk)</p> <p>- นายสนธิ ลิ้มทองกุล กล่าวถึงปัญหาของโรงงานยาสมุนไพรไทยที่จะต้องปิดตัวลงเนื่องจากการที่ อย. บังคับให้ทุกโรงงานต้องได้มาตรฐาน GMP PIC/s ซึ่งเป็นมาตรฐานโรงงานผลิตยาของประเทศทางโลกตะวันตก ภายในปี 2570 แม้นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. จะอ้างว่าตนเองให้ความสำคัญกับสมุนไพรไทย แต่อาจจะไม่รู้ว่า การบังคับใช้มาตรฐานนี้โรงงานต้องปรับปรุงตามเกณฑ์ที่เข้มงวดและมีค่าใช้จ่ายสูง ทำให้โรงงานขนาดเล็กจำนวนมาก ไม่สามารถปรับตัวได้ และอาจต้องปิดตัวลงจะทำให้สูญเสียภูมิปัญญาและตำรับยาที่โรงงานยาสมุนไพรขนาดเล็กเหล่านี้สั่งสมมาเป็นเวลานาน และโรงงานที่เหลืออาจต้องปรับราคาสินค้าให้สูงขึ้นเพื่อชดเชยค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงโรงงาน ทำให้ต้องพึ่งพายาจากต่างประเทศมากขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางยาของประเทศ เสนอให้ยกเลิกการบังคับใช้มาตรฐาน GMP PIC/S สำหรับโรงงานผลิตยาสมุนไพรขนาดเล็ก เพื่อรักษาภูมิปัญญาและความมั่นคงทางยาของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่โลกกำลังเผชิญกับความไม่แน่นอน มีความเสี่ยงว่าจะเกิดสงครามโลกครั้งที่ 3</p>	